



โรงเรียนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

+66 2809-9081 ถึง 5





จดหมายพิเศษฉบับที่ 83/2562 20 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งความประสงค์ในการศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเลิศหล้า เรียน ผู้ปกครอง

โรงเรียนเลิศหล้าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นถัดไป ณ โรงเรียนเลิศหล้า ทั้งใน หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และหลักสูตรนานาชาติ (LIPS) ในปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ ในการนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง โปรดแจ้งยืนยันการศึกษาต่อของบุตรหลาน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารจัดการ และวางแผน การจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดห้องเรียน จำนวนชั้นเรียน การจัดสรรบุคลากร และการเตรียมสื่อ - อุปกรณ์การเรียน การสอนให้เพียบพร้อม และเหมาะสมสำหรับปีการศึกษา 2563 ต่อไป ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ใน การศึกษาต่อระดับชั้นต่อไปของนักเรียนผ่านใบตอบรับของจดหมายพิเศษฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

อนึ่ง หากท่านมิได้แจ้งความประสงค์เพื่อยืนยันการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเลิศหล้าของบุตรหลาน โรงเรียนจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนใหม่จากภายนอกเข้าศึกษาต่อให้เต็มตามจำนวนที่กำหนดต่อไป และโรงเรียนขอแจ้ง ให้ทราบว่า ในการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจะดำเนินการโดยยึดลำดับการแจ้งยืนยันจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์ อักษรเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองกรุณาตอบรับจดหมายพิเศษฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร จัดการของโรงเรียนสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากท่านต้องการ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-8099081 ถึง 5 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07:30 - 16:00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น. ค่ะ

โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ในความเข้าใจและความร่วมมือจากท่านมา ณ โอกาสนี้

ด้วยรักและผูกพัน โรงเรียนเลิศหล้า

0				~		à		٠.,	ภ		٧	겝	െ ⁹	,			0	9/		െ	~		66	4						
2	_	กรถ	นาเ	ทิดช	สวใ	เนแ	ຄະ	สง	ใบเ	ฅอา	ปริใ	เ คเ	ม ไท	ខោ	าคว	ประ	೭೪	าช่ใ	เมา	าย โ	นว์	นศา	กร์ข	12	24	ปกร	ำคร	И2	256	íЗ
7		9	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	9_	91	_	_	_	_	_	_	_9	_	_	_	_	_	_	_	_

ใบตอบรับ จดหมายพิเศษฉบับที่ 83/2562

TONE HANDE	VI 03/2302	
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง ด.ช. / ด.ญ	ขั้น	
้ด้รับจดหมายเรื่อง " แจ้งความประสงค์ในการศึกษาต่อปีการศึกษ		
นปกครองของข้าพเจ้า:		
● ศึกษาต่อระดับชั้น หลักสูตร│ ไม่ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเลิศหล้าในปีการศึกษา 2563 โดยมีความเนื่องจาก	มประสงค์จะให้นักเรียนศึกษาต่อ ณ โรงเรี	ยน
ข้อเสนอแนะ		
	ظ	





โรงเรียนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

+66 2809-9081 ถึง 5





Parent

Special Newsletter No.83/2019 January 20, 2020

Subject: Regarding Your intention to Continue Your Child's Education in the 2020 Academic Year at Lertlah School Dear Parents,

Lertlah school has set up a procedure for students who wish to continue their education in either program (EP or LIPS) at the school for the next academic year (2020). For this, we kindly ask that parents state your intention for your student's continuing education. This information is of great importance for the school's management and planning. The number of students will determine the number of classes offered, classrooms arrangement, staffing needs and assignments; and the preparation of equipment and facilities for the next academic year. And because the school has limited capacity for the number of students in each grade level, should you wish for your student to continue their studies at Lertlah school in 2020, please fill in the reply form accordingly and return it to the school by Friday, January 24, 2020 or indicate your intention otherwise.

In the case that we have not received your reply form by the date mentioned, the school will consider that you do not wish for your student to enroll at Lertlah school in 2020 and reserve the right to receive applicants from outside the school. Please also be advised that consideration for student's enrollment will be based on the order of received written confirmation.

Please kindly reply to this newsletter. Should you have any guestions or require any additional information, please contact the school's office or by telephone at 02-8099081 to 5 during office hours, Monday through Friday from 7:30 AM - 4 PM and Saturday from 8:30 AM - 3:30 PM.

Lertlah school would like to sincerely thank you for your kind understanding, cooperation and continuing support.

With warmest regards, **Lertlah School**



Please return to homeroom teacher by Friday, January 24, 2020

Reply Form

	Special Newsletter No.83/2	2019
1	, Parent of	Class
have received the newsle	etter "Regarding Your intention to Con	tinue Your Child's Education in the 2020
Academic Year at Lertlal	School" and would like my student to:	
Enroll in Academic year	level (EP / LIPS - Please circle to select	the program) at Lertlah School for the 2020
	School in 2020 and will continue their st	tudies at
Comments:		

Signed